
 

   รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561  
ของ 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

  ประชุมเมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยลัพารากอนฮอลล์ 3 ชัน้ 5 เลขที่ 991 ถนนพระราม 1               
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสตูร ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธาน”) 

 นางบปุผชาติ มีเจริญ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการอพยพกรณีที่เกิดเหตุฉกุเฉิน โดยได้
จดัเตรียมผู้น าอพยพเพื่อน าผู้ ถือหุ้นไปยงัสถานที่ปลอดภยัในรูปแบบวีดีทศัน์ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (record 
date) ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 เพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 

1. บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)  2,397,199,497              78.57 

2. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 47,489,500 1.56 

3. กองทนุเปิด บวัหลวงทศพล 36,799,900 1.21 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 24,731,773 0.81 

5. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 20,426,400 0.67 

6. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย  

ซึง่จดทะเบียนแล้ว 

17,675,250 0.58 

7. บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 14,930,257 0.49 

8. กองทนุเปิด บวัหลวงเฟลก็ซิเบิล้เพื่อการเลีย้งชีพ 11,253,700 0.37 

9. กองทนุเปิด บวัแก้ว 10,128,300 0.33 

10. ส านกังานประกนัสงัคม 9,535,700 0.31 
 

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 545 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะ จ านวน 506 ราย 
รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 1,051 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 2,738,063,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.74 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดจ านวน 3,050,881,700 หุ้ น  ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่ก าหนด           
องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน            
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด  
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ประธาน กลา่วเปิดการประชุม และแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชีแ้จง
รายละเอียดและตอบข้อซกัถามตอ่ที่ประชมุ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผู้สงัเกตการณ์ เพื่อให้
การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขานกุาร
บริษัท ท าหน้าที่จดบนัทกึการประชมุ ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ 

   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
2. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. ศาตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 
5. นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
6. นางสมฤดี ชยัมงคล กรรมการ 
7. นายระวิ คอศิริ กรรมการ 
8. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ กรรมการ 
9. นายสธีุ สขุเรือน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายบรรจบ   กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน 
2. นางบปุผชาติ   มีเจริญ ผู้อ านวยการสายอาวโุส - สายงานบริหารพฒันาองค์กรและ 

  เลขานกุารบริษัท 
3. นายคทายทุธ์  ชพูลู ผู้อ านวยการสาย ส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายเดชาพงศ์  ยวุปรีชา ผู้อ านวยการสาย – สายงานพฒันาธุรกิจและโครงการ 
5. นายอภิรัตน์  คณุานภุาพ ผู้อ านวยการสาย – สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศญ่ีปุ่ น 

 

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี  
1.  นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
2.  นางสาวรจนาถ        ปัญญาธนานศุาสตร์ ผู้แทนของผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

  (PwC) 
3.  นายธนกร วฒันกลุเจริญ ผู้แทนของผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  

(PwC) 

ผู้สังเกตการณ์ 
         1.  นางสาวพิมพ์นภสั  สริุยะธนวตั     บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จ ากดั 
   

ประธาน ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบข้อปฏิบตัิที่ส าคญัส าหรับการประชมุและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ด้วยล าดบัท่ี 4 และ 5 ที่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว) ดงันี ้ 
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 ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

 หนึง่หุ้นมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีง 

 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีสว่นได้เสยีในวาระใดไมม่ีสทิธิลงมติในวาระนัน้ 

 ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่การลงมติในแตล่ะวาระจะใช้วิธีเปิดเผย 

 ผู้ ต้องการใช้สทิธิออกเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยสง่ใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้ขณะลงทะเบียน
และเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดงักล่าวมาหกัออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการ
ลงทะเบียน สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองซึง่ไมไ่ด้สง่ใบลงคะแนนในวาระใดจะถือวา่มีมติอนมุตัิในวาระนัน้ 

 การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบถุึงจ านวนหุ้นท่ีลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีง 

 ประธานมีอ านาจและหน้าที่วางระเบียบปฏิบตัิการประชมุเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

ประธาน ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อเป็นการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการลว่งหน้า โดยให้เสนอผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหวา่งวนัท่ี 1 ถึง 30 ธนัวาคม 2560 ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเร่ือง การก าหนด
คณุสมบตัิของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทัง้แบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเร่ือง และการเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจน
ขัน้ตอนในการพิจารณาอยา่งครบถ้วน เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและไม่มี
การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ    

ประธานจึงได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสอืเชิญประชมุ เป็นล าดบั  
 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560  

ประธานแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 3 
เมษายน 2560 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดท ารายงานดงักล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับ            
ผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุม
ดงักลา่ว  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม 
ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

วาระที่  2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ          
ในรอบปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายงานดงักลา่วของคณะกรรมการ
บริษัท (ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2) ในหนงัสือเชิญประชุมถูกต้องและเพียงพอ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการ
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ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดย
ประธานได้มอบหมายให้นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดให้ที่ประชมุทราบ 

นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายการเติบโตในทิศทาง Greener ตามแผนขยายก าลงัการผลิตที่ 4,300 เมกะวตัต์เทียบเท่า 
โดยแบง่เป็นพลงังานหมนุเวียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 

ในภาพรวมของธุรกิจในปี 2560 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2,068 เมกะวตัต์ จากโรงไฟฟ้า 14 แห่ง 
และอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา 721 เมกะวัตต์ จาก 13 โครงการ รวมแล้วมีก าลังการผลิตที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของแล้ว 
(committed capacity) 2,789 เมกะวตัต์ จากทัง้หมด 27 แหง่ 

ในสว่นของธุรกิจพลงังานหมนุเวียนตามแผน Greener ขณะนีม้ีโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทัง้สิน้ 19 โครงการโดยเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 9 แห่ง และอยู่ระหว่างก่อสร้างและพฒันาอีก 10 แห่ง โดยมีก าลงัการผลิตรวมทัง้หมด 385 เมกะวตัต์ 
ซึง่ด าเนินการผลติแล้วประมาณ 165 เมกะวตัต์ 

บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ทัง้สิน้ใน 4 ประเทศ โดยในปี 2560 มีภาพรวมที่ส าคญัของธุรกิจสรุปได้ดงันี ้ 

ภาพรวมของธุรกิจไฟฟ้าในปี 2560  

 ประเทศไทย โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (“BLCP”) เป็นโรงไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง มีก าลงัการผลิต 1,434 เมกะวตัต์ 

ประกอบไปด้วย  2 หน่วยการผลิต หน่วยละ 717 เมกะวตัต์ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) 

เมื่อเปิดเดินเคร่ืองครบ 10 ปี จะต้องมีการหยดุซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว ในปีที่ผ่านมา    

มีการหยดุซ่อมบ ารุงหน่วยการผลิตที่ 1 ตามแผนเป็นเวลา 10 สปัดาห์ ในไตรมาสที่ 4 แต่ยงัคงสามารถรักษาประสิทธิภาพ           

ได้อยา่งดีและในปี 2561 จะด าเนินการเช่นเดียวกนัในหนว่ยการผลติที่ 2   

อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้า BLCP ยงัคงจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยดชันีค่าความพร้อมซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพกว่า      

ร้อยละ 88 แม้จะมีการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนก็ตาม แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของโรงไฟฟ้า BLCP ที่เดินเคร่ืองได้ดีมาตัง้แต่     

วนัแรกที่จ่ายไฟเข้าระบบ ในส่วนของผลการด าเนินงานทางการเงินของโรงไฟฟ้า BLCP มีก าไรจากการด าเนินงานก่อน

ดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 6,635 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีสว่นแบง่ก าไรสทุธิจ านวน 1,487 

ล้านบาท  

 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองหงสา โดยใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง มีขนาด 

1,878 เมกะวตัต์ ประกอบไปด้วย 3 หน่วยการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 เปิดด าเนินการเป็นปีที่ 2 และในปีที่ผ่านมา

เป็นปีแรกที่รายงานผลการด าเนินงานเต็มปี ซึ่งแสดงถึงผลการด าเนินงานที่ดีขึน้อย่างมีนัยส าคญัจากการผลิตและจ่าย

กระแสไฟฟ้า (Net generation) อยา่งตอ่เนื่อง โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 26 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า มีดชันีคา่ความพร้อมซึง่แสดงถงึ

ประสิทธิภาพกว่าร้อยละ 81 แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านศักยภาพของโรงไฟฟ้าหงสาที่เดินเคร่ืองได้ดีขึน้และเป็น

โรงไฟฟ้าหลกัที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามายงัประเทศไทย มี EBITDA 13,099 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 52 เมื่อเทียบกบัปี 2559 

โดยบริษัทฯ มีสว่นแบง่ก าไรสทุธิจ านวน 2,235 ล้านบาท  
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 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายละเอียดดงันี ้

o โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 3 แหง่ มีก าลงัการผลติรวม 435 เมกะวตัต์เทียบเทา่ อยูใ่นระหวา่งก่อสร้างสว่นขยายเพิ่มเติม

อีก 2 โครงการรวม 104 เมกะวตัต์ 

o โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์รวม 6 แห่ง มีก าลงัการผลิตรวม 152.1 เมกะวตัต์ เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ครบตาม

ก าหนดการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วทกุโครงการ  

o โรงไฟฟ้าซานซีลูก่วงขนาด 1,320 เมกะวตัต์ ซึ่งบริษัทฯ มีสดัสว่นการลงทุนร้อยละ 30 มีก าหนดการที่จะเปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ในปี 2562  

 ประเทศญี่ ปุ่น มีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์รวมทัง้สิน้ 13 โครงการ เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้ว 3 แห่ง มีก าลงัการ
ผลติตามสดัสว่นการลงทนุ 12.6 เมกะวตัต์ อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 3 โครงการ รวมก าลงัการผลิต 44.5 เมกะวตัต์ ซึ่งการก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนและจะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 และในอีก 7 โครงการที่เหลืออยู่ระหว่างการพฒันารวม 176.2    
เมกะวตัต์  โดยทัง้หมดรวม 233.3 เมกะวตัต์ คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ครบทัง้หมดในปี 2566 

โครงการที่อยู่ระหว่างพฒันาในปี 2560  

โครงการที่อยู่ระหว่างพฒันาเป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการเป็นผู้พัฒนาและด าเนินการ ซึ่งขณะนีอ้ยู่ในระหว่าง
ก่อสร้างและพฒันา และมีก าหนดการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ตามแผนงาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   

แบง่เป็น โรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลงิทัว่ไป รวมจ านวน 500 เมกะวตัต์ ประกอบไปด้วย สว่นขยายโรงไฟฟ้าหลวนหนานระยะ 2 
และ 3 ซึ่งขณะนีโ้รงไฟฟ้าหลวนหนานระยะ 2 ก่อสร้างเสร็จเป็นที่เ รียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมจ่าย
กระแสไฟฟ้าเข้าระบบ  นอกจากนีย้งัมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่อีก 1 แห่งคือ โรงไฟฟ้าซานซีลูก่วงมีขนาดก าลงั
การผลติ 1,320 เมกะวตัต์ ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30  

 ประเทศญี่ปุ่น 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นมีจ านวนทัง้หมด 10 โครงการ โดยในปีนีจ้ะทยอยสร้างเสร็จและจะจ่าย
กระแสไฟฟ้าเข้าระบบจ านวน 3 โครงการ รวม 44.5 เมกะวตัต์ และในสว่นที่เหลืออีก 7 โครงการ มีก าลงัการผลิตตามสดัสว่น
การถือหุ้นรวม 176.2 เมกะวตัต์ ซึง่จะทยอยเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2566  

นอกจากนี ้ผู้บริหารและทีมงานได้ศึกษาโอกาสในการลงทนุเพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้หากมีความชดัเจน
มากขึน้ ฝ่ายบริหารจะน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ตอ่ไป 

ส าหรับแผนกลยุทธ์ในปี 2561 ฝ่ายบริหารยงัคงมีเป้าหมายก าลงัการผลิตทัง้หมด 4,300 เมกะวตัต์ภายในปี 2568 โดยมี
สดัสว่นมาจากพลงังานทดแทนอย่างน้อยร้อยละ 20 

บริษัทฯ ได้สรรหาโอกาสการลงทนุอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้โรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลงิทัว่ไปและพลงังานทดแทนในแถบเอเชียแปซิฟิก
และยงัคงมุง่เน้นพฒันาประสทิธิภาพในการด าเนินงานและการพฒันาโครงการให้มีเสถียรภาพและศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าอย่าง
ตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
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พัฒนาการที่ส าคัญในปี 2560  

 บริษัทฯ ยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการพฒันากิจการเพื่อความยัง่ยืน อย่างต่อเนื่อง ผ่านการรักษาแนวปฏิบตัิ 
ที่ดีของฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ และการก ากับดูแลกิจการพร้อมทัง้น าเสนอรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยจะเร่ิม เสนอ
รายงานดงักลา่วในปี 2561 

 บริษัทฯ ยึดถือปฏิบตัิและให้ความส าคญัอย่างมากในเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น        
ที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการควบคุมและตอกย า้ถึงข้อตกลงร่วมกันของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดบัและ
พนักงานทุกคนในการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานความถูกต้องตามกฎหมาย หลกัธรรมาภิบาลที่ดีและแนวปฏิบัติด้านความ
ซื่อสตัย์สจุริต ตามพนัธกิจ นโยบายบรรษัทภิบาล คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ คา่นิยมบ้านปสูปิริต และมาตรฐานจริยธรรมที่ดี 
ทัง้นี ้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรม “คอร์รัปชั่น ผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือขององค์กรและการด าเนินธุรกิจ”         
จดัโดย บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Certification) ภายในปี 2562 

 ในสว่นของค าพิพากษาคดีโรงไฟฟ้าหงสา ศาลแพ่งได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวนัที่ 6 มีนาคม 2561 โดยสาระส าคญัมี
รายละเอียดสรุปได้ดงันี ้  
o กรณีที่กล่าวหาว่า บริษัทฯ เข้าร่วมท าสญัญาพฒันาโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลโดยไม่มีเจตนาเข้าท าโครงการจริง   

ศาลพิจารณาวา่ บริษัทฯ มีความสจุริตในการเข้าท าสญัญาและมีเจตนาท าโครงการจริง มิใช่เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลู  
o กรณีที่กลา่วหาวา่ บริษัทฯ ยกเลกิสญัญากบัผู้ รับเหมาเพื่อให้โครงการลา่ช้า อนัเป็นเหตใุห้รัฐบาลลาวยกเลิกสมัปทานกบัโจทก์ 

ศาลพิจารณาวา่ บริษัทฯ มีความสจุริตท าเพื่อประโยชน์ของโครงการและรัฐบาลลาวมิได้ใช้เหตนุีใ้นการยกเลิกสมัปทาน
กบัโจทก์  

o กรณีที่กลา่วหาว่า บริษัทฯ ยยุงรัฐบาลลาวให้ยกเลิกสมัปทานกบัโจทก์ ศาลพิจารณาว่า บริษัทฯ มีความสจุริต มิได้ยยุง 
การยกเลกิสมัปทานเป็นการตดัสนิใจของรัฐบาลลาวเพื่อประโยชน์ของประชาชนลาว  

o กรณีการใช้ข้อมูล ศาลพิจารณาว่า บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลที่มีมูลค่าของโจทก์จึงก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายค่าใช้ข้อมูลเป็น
จ านวนเงิน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2550  

ทัง้นี ้ในสว่นของบริษัทฯ ได้ด าเนินการช าระแล้วรวมทัง้สิน้ 900 ล้านบาท โดยจะบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายรายการพิเศษในไตรมาสที ่
1 ของปี 2561 

ผลการด าเนินงานในปี 2560 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 6,419 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 878 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ประกอบไปด้วยรายได้หลกั ดงันี ้ 

1. รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้จากโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (CHP) เพิ่มขึน้ 300 ล้านบาท จากปริมาณการ
ขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ 18.49 กิกะวตัต์ชัว่โมงและปริมาณการขายไอน า้ที่เพิ่มขึน้ 0.32 ล้านตนั รวมทัง้การปรับตวัของราคา
ขายไฟฟ้าและไอน า้ที่สงูขึน้ด้วย  
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2. รายได้จากการขายไฟจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เพิ่มขึน้ 556 ล้านบาท จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ 146.15  
กิกะวตัต์ชั่วโมง เนื่องจากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ทัง้ 5 แห่ง ในขณะที่ปี 2559 ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เพียง      
3 แหง่   

3. รายได้อื่นๆ ในปี 2560 ประกอบด้วย รายได้จากการขายน า้ร้อน รายได้จากการขายน า้เย็น รวมทัง้ได้รับเงินสนบัสนนุจาก
รัฐบาลท้องถ่ิน  

บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย EBITDA จ านวน 5,410 ล้านบาท 
ลดลง 165 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัดงันี ้

1. สว่นแบ่งก าไรจากโรงไฟฟ้า BLCP ที่ลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนของหน่วยการผลิตที่ 1 เป็นเวลา 10 สปัดาห์  
ซึง่ตามแผนจะต้องมีการซอ่มในลกัษณะนีใ้นปีที่ 10 เป็นครัง้แรก 

2. สว่นแบง่ก าไรจากโรงไฟฟ้าหงสาทีส่ามารถผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าได้อยา่งตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี 2560 
3. การลดลงของ EBITDA จากโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในประเทศจีน ที่มีต้นทนุถ่านหินเพิ่มขึน้ 200 หยวนต่อตนั 

โดยในปี 2560 ราคาถ่านหินประมาณ 600 หยวนต่อตนั เทียบกับปี 2559 ที่ราคา 400 หยวนต่อตนั ในขณะที่โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์มี EBITDA เพิ่มขึน้ จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ทัง้ 5 แหง่ 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 4,155 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 และมีค่าใช้จ่ายที่กระทบต่อก าไรสทุธิอย่าง
เป็นสาระส าคญั ดงันี ้ 

 ดอกเบีย้จ่ายลดลง 318 ล้านบาท จากการคืนเงินกู้ทัง้หมดให้แก่ บมจ. บ้านป ูในสิน้ปี 2559 

 ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 85 ล้านบาท โดยแยกเป็น 2 สว่น ดงันี ้ 
o มีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จริง 25 ล้านบาท จากการคืนเงินกู้ ระหวา่งกนัท่ีเป็นสกลุเงินหยวนบางสว่น  
o ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 110 ล้านบาท เป็นการปรับมูลค่าทางบญัชีของเงินกู้ ระหว่างกันที่เป็น          

สกลุเงินหยวนท่ีคงค้างอยู่  

   ก าไรตอ่หุ้นของบริษัทฯ เทา่กบั 1.36 บาทตอ่หุ้น ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากในปี 2559 ก าไรต่อหุ้น 1.74 บาท โดยจ านวน
หุ้นเป็นการเฉลีย่ทัง้ก่อนและหลงัการเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ เป็นจ านวน 47,698 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,735 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 โดยรายการหลกัที่เพิ่มขึน้
ได้แก่  

 ประเทศจีนมีการลงทุนส่วนขยายของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 2,600 ล้านบาท และการลงทุนเพิ่มในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 1,884 ล้านบาท 

 ประเทศญ่ีปุ่ นมีการลงทนุเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 1,687 ล้านบาท  

หนีส้นิรวม 7,913 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,831 ล้านบาท หรือร้อยละ 56 โดยมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินซึง่เพิ่มขึน้ 2,736 
ล้านบาท  
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 39,785 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,904 ล้านบาท มาจาก  
o ก าไรสทุธิส าหรับปี 2560  จ านวน 4,155 ล้านบาท 
o การเพิ่มทนุและสว่นเกินมลูคา่หุ้นจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญัจ านวน 56 ล้านบาท  
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o ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทยอ่ยที่แสดงเป็นเงินตราตา่งประเทศจ านวน 915 ล้านบาท 

o การจ่ายเงินปันผลในปี 2560 จ านวน 1,676 ล้านบาท  

อตัราหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุ เทา่กบั 0.1 เทา่ เพิ่มขึน้จากเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเพิ่มขึน้ 

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1.   นายวิโรจน์ ทรงวฒันา ผู้ ถือหุ้น  
(1) สอบถาม กรณีที่บริษัทฯ ต้องช าระเงินจ านวน 900 ล้านบาท ในคดีหงสานัน้ มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานปี 2561 

หรือไมอ่ยา่งไร 
(2) สอบถาม ราคาถ่านหินตอ่ตนัในปัจจบุนัเป็นอยา่งไร 

2. นายเศรษฐศกัดิ์ เอ่ียมสมัฤทธ์ิ ผู้ ถือหุ้น อ้างถึงรายงานประจ าปีหน้า 44 และหน้า 49 โดยสอบถามในรายละเอียดเก่ียวกบั
การเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการศึกษาวิธีการเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขนัของการลงทนุและการพฒันา
ความเป็นเลิศด้านการผลิตและการมีนวตักรรมให้ครอบคลมุทัง้องค์กรโดยเสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ Japan 
Institute of Plant Maintenance (JIPM) เพื่อให้ได้ Total Productive Maintenance Award   

3. นายเชาว์  บณุยะมาน ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย อ้างถึงรายงานประจ าปีหน้า 10 และสอบถามสาเหตุ
จากการขาดทนุของกิจการร่วมค้า 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 2.94 ล้านบาท และ
โรงไฟฟ้าซานซีลูก่วงจ านวน 36.36 ล้านบาท และสอบถามเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยและที่มาของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 81 
ล้านบาท 

4. นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น   
(1) สอบถาม การหยดุซอ่มโรงไฟฟ้า BLCP เป็นเวลา 10 สปัดาห์ แล้วเสร็จตัง้แตปี่ 2560 หรือข้ามมาถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2561  
(2) สอบถาม ผลกระทบของราคาถ่านหินท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้ตอ่รายได้ของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศจีน 

5. นางสาวจิณพตัร์ พรพิบลูย์ ผู้ ถือหุ้น  
(1) สอบถาม บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกนัไมใ่ห้เกิดการขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นอยา่งไร 

(2) สอบถาม จากการท่ีราคาถ่านหินสงูขึน้โรงไฟฟ้าประเทศจีนจะท าให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงหรือไม ่และราคาถ่านหิน
จะปรับตวัสงูขึน้อีกหรือไม่ 

6. นายเกียรติศกัดิ์ แสวงการ ผู้ ถือหุ้น  
(1) สอบถาม ความเสีย่งของโรงไฟฟ้าในประเทศจีนเนื่องจากไม่มีสญัญาซือ้ขายไฟรวมถึงไอน า้ในระยะยาว หากต่อไปมี

การเพิ่มขึน้ของโรงไฟฟ้าในประเทศจีนจะเกิดปัญหาหรือไม่ เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 50 มาจาก
ประเทศจีน 

(2) สอบถาม รายได้อื่นๆ ที่เพิ่มขึน้ในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมาในประเทศจีนเป็นรายได้อะไร 
(3) สอบถาม เหตใุดนายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงไมเ่ป็นผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
(4) เสนอแนะให้บริษัทฯ เปิดวิดิโอเก่ียวกับข้อมูลโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ แทนการเปิดวิดิโอที่เก่ียวกับการประชุม          

ผู้ ถือหุ้นท่ีได้เปิดก่อนการเร่ิมประชมุ 
7. นายประสงค์ นิธินวกร ผู้ ถือหุ้น สอบถาม การปิดซอ่มบ ารุงโรงไฟฟ้า BLCP จะเกิดขึน้ตลอดทกุปีหรือไม ่
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8. นางสาวจินณภทัร ประสทิพรภกัดี ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถาม บริษัทฯ คิดว่าจะจ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละ 50 ได้หรือไม่
เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่ผู้ ถือหุ้น 

9. นางสาวโสรยา ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  
(1) สอบถาม บริษัทฯ มีแผนรองรับส าหรับรายได้ที่ลดลงจากการปิดซอ่มบ ารุงโรงไฟฟ้า BLCP เป็นระยะเวลา 10 สปัดาห์ 

หรือไมอ่ยา่งไร 
(2) สอบถาม บริษัทฯ มีแผนรองรับกรณีราคาถ่านหินที่มีแนวโน้มสงูขึน้ เช่น การท าสญัญาซือ้ลว่งหน้าหรือไมอ่ยา่งไร 

10. นายกุลศกัดิ์ หลอ่เทียนทอง ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถาม จากผลการด าเนินงานในปี 2560 ในสว่นของโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ประเทศญ่ีปุ่ น ขาดทนุ 3 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนที่มีก าไร
ขัน้ต้นร้อยละ 57 อยากทราบวา่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นจะท าก าไรได้เมื่อไร  

11. นายสมชยั สชุาติเจริญยิ่ง ผู้ ถือหุ้น  
(1) สอบถาม อยากทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายซอ่มบ ารุงครัง้ใหญ่ของโรงไฟฟ้า BLCP ว่าตัง้งบรายจ่ายไว้เป็น

ก้อนเดียวหรือจ่ายเป็นงวดแล้ว คา่ใช้จ่ายดงักลา่วประมาณเทา่ไหร่ 
(2) สอบถาม นอกจากค่าใช้จ่ายพิเศษกรณีการชดใช้ค่าเสียหายคดีหงสาจ านวน 900 ล้านบาท ในไตรมาส 1แล้ว          

จะมีคา่ใช้จ่ายพิเศษอื่นท่ีเพิ่มเติมจากนีอ้ีกหรือไม ่
 

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้
 เนื่องจากได้เข้ารับต าแหน่งในวนัที่ 1 มกราคม 2561 ดงันัน้ในปี 2560 จึงยงัไม่มีอ านาจลงนาม แต่ในขณะนีม้ีอ านาจลง

นามแล้ว  
 โรงไฟฟ้า BLCP มีหนว่ยการผลิต 2 หนว่ย ซึง่แตล่ะหนว่ยการผลติมีการปิดซ่อมบ ารุง 10 สปัดาห์เมื่อด าเนินการผลิตมาได้

คร่ึงหนึง่ของอายกุารใช้งาน ดงันัน้ หนว่ยการผลติที่ 1 จึงได้มีการปิดซอ่มบ ารุงไปแล้วในปี 2560 สว่นหนว่ยการผลติที่ 2 จะ
มีการปิดซอ่มบ ารุงในปี 2561 เป็นระยะเวลา 10 สปัดาห์ ในไตรมาสที่ 4 และตอ่ไปจะมีการปิดซ่อมบ ารุงตามแผนประจ าปี
เป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์  

 ราคาถ่านหินในประเทศจีนในขณะนีเ้ร่ิมคงที่เนื่องจากรัฐบาลเข้ามาช่วยดแูลรักษาระดบัของราคาถ่านหิน ซึง่บริษัทฯ ได้เน้น
การบริหารโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้และได้ส ารองปริมาณถ่านหินเพื่อใช้งานในช่วงฤดหูนาวเพราะเป็นช่วงที่
ถ่านหินมีราคาสงู โดยราคาถ่านหินในปัจจบุนัอยูท่ี่ 96 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่ตนั  

 การช าระเงินตามค าพิพากษาคดีหงสาจ านวน 900 ล้านบาท ได้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษทัง้จ านวนในไตรมาสที่ 1 สง่ผล
ให้ก าไรในปี 2561 ลดลงจ านวน 900 ล้านบาท 

 สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในประเทศจีน ถึงแม้จะไมม่ีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว แต่การที่รัฐบาลจีนจะเปิดให้สร้างโรงไฟฟ้า
ทางรัฐบาลจะต้องเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการใช้ไฟของพืน้ที่นัน้ๆ แล้วจึงจะเปิดให้สร้างโรงไฟฟ้าขึน้ ดงันัน้การขายไฟ
และไอน า้ในประเทศจีนจึงมีความมัน่คง  

 รายได้อื่นของประเทศจีนมาจาก Connection Fee หรือการท าท่อสง่ผ่านไอน า้และไฟฟ้าสง่ไปยงัลกูค้าซึ่งจะมีค่าเช่ือมต่อ
ทอ่ให้กบัลกูค้ารวมถึงการขายเถ้าถ่านและน า้ร้อน  

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอบคุณส าหรับค าแนะน าในการเข้าร่วมโครงการ JIPM ทัง้นี ้จะน ามา
ปรับปรุงและพฒันาตอ่ไป 
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 การขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนนัน้มาจากตวัเลขทางบญัชีเนื่องจากบริษัทฯ ใช้มาตรฐานบญัชีแบบสากลซึ่งเป็นการ

ขาดทนุทางบญัชีโดยไมม่ีผลตอ่กระแสเงินสด โดยการบริหารแบบ Natural Hedging หรือการสร้างสมดลุระหวา่งรายได้กบั

คา่ใช้จ่าย โดยบริหารให้รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินเดียวกนัทัง้หมด ทัง้นี  ้เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เคร่ืองมือทาง

การเงินโดยไมจ่ าเป็น  

 การปิดซอ่มบ ารุงและคา่ใช้จ่ายในสว่นของการซอ่มบ ารุงนัน้ ได้ถกูค านวณในแผนการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า BLCP 

มาตัง้แตต้่นก่อนท่ีจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้า BLCP มีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟสงูถึงร้อยละ 99 

และภายหลงัจากมีการซอ่มบ ารุงบริษัทฯ คาดวา่ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าก็จะสงูขึน้อีก โดยฝ่ายบริหารจะดแูลบริหารใน

เร่ืองการเพิ่มประสทิธิภาพให้ดีขึน้เพื่อให้มีก าไรอยา่งตอ่เนื่อง  

 ฝ่ายบริหารจะพิจารณาให้มีความสมดุลระหว่างการจ่ายปันผลและการขยายการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่          

ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้นีเ้งินสว่นหนึง่ที่น าไปขยายการลงทนุก็เพื่อจะก่อให้เกิดก าไรและการเพิ่มขึน้ของเงินปันผลในภายหน้า  

 การขาดทุนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น  การขาดทุนมาจากค่าใช้จ่ายส่วนกลางของ Holding 

Company ที่ถือหุ้นโรงไฟฟ้าซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดด าเนินการและกรณีโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วงอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งมีค่าใช้จ่าย

บางสว่นท่ีไมน่บัเป็นต้นทนุของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทัง้นี ้เมื่อโรงไฟฟ้าได้เปิดด าเนินการแล้วจะมีการชดเชยค่าใช้จ่ายใน

สว่นนี ้ 

 ในสว่นค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตัง้ขึน้เพื่อเงินกู้  81 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากค่าแผงโซลา่ร์ที่สง่คืนให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมและบริษัทฯ 

ยงัไมไ่ด้รับการช าระคืน จึงมีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูขึน้เพื่อที่จะด าเนินการฟ้องร้องเรียกเงินสว่นดงักลา่วกลบัมา  

 คา่ใช้จ่ายในสว่นการซอ่มบ ารุงโรงไฟฟ้า BLCP ตัง้งบไว้เป็นเงินประมาณ 1 พนัล้านบาท เป็นการจ่ายครัง้เดียวแต่การรับรู้
ทางบญัชีจะทยอยตดัจ่ายตามอายขุองโรงไฟฟ้าที่เหลอือยู่  

 คา่ใช้จ่ายในสว่นของคดีหงสาไมม่ีคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากคา่ใช้จ่ายพิเศษที่บนัทกึในไตรมาส 1 แล้ว  
 โครงสร้างการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นแบบ TK/GK มีก าไรขัน้ต้นอยูท่ี่ประมาณ 21 ล้านบาท  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก 
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และลงมติรับรองรายงาน

คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับรองรายงานคณะกรรมการ

บริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,778,971,206 99.9992 

2. ไมเ่ห็นด้วย 20,024    0.0007             
3. งดออกเสยีง 424,199  - 
4. บตัรเสยี 0 - 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

ประธานได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ ได้จดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวอยู่ในหมวด              
งบการเงินของรายงานประจ าปีที่ได้ส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2) โดยประธานได้
มอบหมายให้นางสาวพเยาว์ สขุสวา่ง ผู้บริหารจากสายบญัชี-การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

รายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบังบแสดงฐานะทางการเงินและงบบญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ที่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 4599 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไขและเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานอยา่งถกูต้องและเพียงพอในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ชีแ้จงตามรายละเอียดในรายงาน
ประจ าปี 2560 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี ้

 งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดลุในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 สรุปได้ดงันี ้  
o บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 47,698 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,735 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 มาจากการลงทนุเพิ่มขึน้        

เพื่อขยายกิจการในประเทศจีนและประเทศญ่ีปุ่ น  
o บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 7,913 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,831 ล้านบาท หรือร้อยละ 56 มาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนั

การเงิน  
o สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน  39,785 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,904 ล้านบาท หรือร้อยละ 5  

 งบแสดงก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี 2560 มีรายละเอียด ดงันี ้ 

o รายได้จากการขายรวมจ านวน 6,419 ล้านบาท สงูขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 16  
o ต้นทนุขายจ านวน 4,879 ล้านบาท สงูขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 35 จากต้นทนุเชือ้เพลิงที่เป็นถ่านหินที่มีการปรับตวัสงูขึน้

ในปี 2560 
o สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 1,540 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 26   
o คา่ใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 1,169 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จากการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุม่

บริษัท  
o บริษัทฯ มีก าไรจากสว่นแบง่ของกิจการร่วมค้าจ านวน 3,682 ล้านบาท มาจากโรงไฟฟ้าหงสาและโรงไฟฟ้า BLCP     
o รายได้อื่นจ านวน 742 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ือมต่อท่อไอน า้ที่เรียกเก็บจากลกูค้ารายใหม่ของโรงไฟฟ้า

พลงังานความร้อนร่วมในประเทศจีนจ านวน 359 ล้านบาท รายได้คา่บริหารจดัการจ านวน 184 ล้านบาท และรายได้จาก
ดอกเบีย้รับ  

o ก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 4,604 ล้านบาท และเมื่อหกัด้วยภาษีเงินได้จ านวน 362 ล้านบาท และสว่นท่ีเป็นของสว่นได้

เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุจ านวน 86 ล้านบาท  

o ท าให้มีก าไรสทุธิจ านวน 4,155 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 0.4 
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รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายสมศกัดิ์ ลิขิตกาญจนกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถาม อ้างถึงรายงานประจ าปีหน้าที่ 8 ก าไรส าหรับปี 2560 น้อยกว่าปี 2559 
ในขณะท่ีก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทในปี 2560 มากกวา่ในปี 2559 เหตใุดจึงไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

 นางสาวอริศรา สกลุการะเวก ผู้บริหารสายบญัชี-การเงิน ชีแ้จงดงันี ้ตวัเลขของก าไรปี 2560 ที่ดเูหมือนจะน้อยกว่าปี 2559 
อ้างถึงรายงานงบการเงินหน้า 20 ตวัเลขที่ผู้ ถือหุ้นถามคือตวัเลขก่อนปันก าไรให้ผู้ ถือหุ้น ตวัเลขก าไรของบริษัทฯ ต้องดหูน้า 
21 ในปี 2560 อยูท่ี ่4,155 ล้านบาท และ ปี 2559 อยูท่ี่ 4,138 ล้านบาท  

2. นายชนะ สขุี ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถาม การปิดซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า BLCP เป็นระยะเวลา 10 สปัดาห์ แล้วเสร็จ
ไปตัง้แตปี่ 2560 แล้ว หรือจะข้ามมาถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงดงันี ้ส าหรับหน่วยการผลิตที่ 1 ได้มีการซ่อมบ ารุงเสร็จสิน้แล้วในปี 2560 
และหน่วยการผลิตที่  2 จะมีการปิดซ่อมบ ารุงในปี 2561 ส่วนเร่ืองค่าใช้จ่ายจะเป็นการบันทึกต้นทุนเป็นสินทรัพย์ 
(Capitalize) และทยอยตดัจ่ายตามอายขุองโรงไฟฟ้า 

3. นายสมชยั สชุาติเจริญยิ่ง ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ในปี 2561 แนวโน้มในการจ่ายเงินปันผลจะน้อยลงหรือไม่อย่างไร เนื่องจากมี
คา่ใช้จ่ายทัง้ในการซอ่มบ ารุงโรงไฟฟ้า BLCP และคา่ใช้จ่ายพิเศษในคดีหงสา 

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงดงันี ้คณะกรรมการและผู้บริหารได้เน้นประสิทธิภาพและการด าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปโดยสม ่าเสมอ รวมถึงการเจริญเติบโตตอ่ไปข้างหน้าโดยค านงึถึงระดบัของเงินปันผลเป็นหลกัเพื่อให้
เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก 
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,778,990,263 100.0000 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0  0.0000 
3. งดออกเสยีง 425,499 - 
4. บตัรเสยี 0 - 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
ประธานได้มอบหมายให้นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ  
นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน ได้รายงานตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า “บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่น
หนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่า
นัน้” 

จึงขออนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 102            
ล้านบาท ภายหลงัการจัดสรรทุนส ารองของบริษัทฯ ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะมีเงินทุนส ารองตามกฎหมายทัง้สิน้เป็นจ านว น 1,248        
ล้านบาท  

ส าหรับสว่นของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิรวมหลงัหกั
เงินส ารองต่างๆ  ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ และพิจารณาจากกระแสเงินสดที่มีเพียงพอ รวมถึงพิจารณาถึง
การเติบโตและการลงทนุในโครงการตา่งๆ  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิรวมจ านวน 4,154.64 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 
1,829.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของก าไรสทุธิรวม  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการในงวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2560 ไปแล้ว
เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 914.47 ล้านบาท  

คงเหลอืการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการในงวดวนัที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,050,881,7001 หุ้น เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 915.26 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรท่ีได้รับยกเว้นไมต้่องน ามารวม
ค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมม่ีสทิธิน าไปเครดิตภาษี โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัที่ 11 เมษายน 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยค านึงถึงการจัดสรรเงินทนุให้เหมาะสมตามแผนงานในการขยายการลงทุนให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 

จึงขอน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายประเสริฐ ติษยาธิคม ผู้ ถือหุ้น สอบถาม การจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 219 ล้านบาท ในปี 
2559 แตใ่นปี 2560 เหตใุดจึงส ารองเพียง 102 ล้านบาท ข้อมลูมีความคลาดเคลือ่นหรือไมอ่ยา่งไร 

                                           
1 จ านวนหุ้นของบริษัท ณ ปัจจบุนั ยงัไมร่วมจ านวนหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ที่ออก 
  และเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของกลุม่บริษัทบ้านปฯู โดยไมร่วมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
  และการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 4 ในวนัที่ 30  
  มีนาคม 2561 
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 นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน ชีแ้จงดงันี ้ การตัง้เงินส ารองตามกฎหมายจะตัง้จากงบ
การเงินเฉพาะบริษัทฯ ซึง่ในปี 2560 บริษัทฯ  มีก าไร 2,036 ล้านบาท ดงันัน้ การตัง้ส ารองที่อตัราร้อยละ 5 จึงเป็นจ านวน
เงิน 102 ล้านบาท ในสว่นของก าไรปี 2559 เป็นจ านวน 4,377 ล้านบาท จึงมีการตัง้ส ารองตามกฎหมาย 219 ล้านบาท 

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมดงันี ้การตัง้ส ารองตามกฎหมายไม่ได้น าไปจ่ายให้แก่นกักฎหมาย 
แตเ่ป็นการกนัส ารองตามกฎหมาย และไมไ่ด้เกิดเป็นคา่ใช้จ่าย 

2. นายสริุยา สรรพอาษา ผู้ ถือหุ้น  
(1) สอบถาม การที่อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลงเนื่องจากบริษัทฯ น าเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆ อยากทราบว่า

โครงการใดที่บริษัทฯ ไปลงทนุและเป็นจ านวนเงินเทา่ใด การส ารองด้านกฎหมายคือค่าใช้จ่ายอะไร และความจ าเป็น
อื่นๆ เป็นอยา่งไร 

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จง ดงันี ้บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างการพฒันาโครงการจ านวน 
721 เมกะวตัต์ ทัง้ที่เป็น conventional โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง 500 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่
ประเทศญ่ีปุ่ นอีก 221 เมกะวตัต์ โดยงบลงทนุในปี 2561 อยู่ที่ 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย 25 ล้านเหรียญหสรัฐฯ จะ
ลงทนุในโรงไฟฟ้า conventional ในประเทศจีน และอีก 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น  

(2) สอบถาม เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ก าหนดให้วันขึน้เคร่ืองหมาย XD เพื่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผลเป็น            
วนัเดียวกนักบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและเหตใุดบริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผลช้า 

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จง ดงันี ้สาเหตทุี่ต้องปิดบญัชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับปันผลหลงัจากที่มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นเนื่องจาก ต้องให้วาระเงินปันผลนัน้ผา่นการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนและเพื่อให้เป็นไปตามหลกั
บรรษัทภิบาล และก าหนดการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มิได้มีเจตนา
ในการยืดเวลาแตอ่ยา่งใด 

3. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้ น ได้กล่าวช่ืนชมบริษัทฯ ที่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในประเทศไทยจาก                  
งบการเงินรวมซึง่ท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเงินปันผลอยา่งเต็มที่ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามเร่ืองอื่นใด
อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ                 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,773,920,085 99.7859 
2. ไมเ่ห็นด้วย 5,950,825                      0.2140 
3. งดออกเสยีง 1,532  - 
4. บตัรเสยี 0 - 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้            
ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น    
สามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนทีใ่กล้เคียงกบัสว่นหนึง่ในสามมากที่สดุ กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัฉลากว่าผู้ ใดจะเป็นผู้ออก สว่นในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุ
เป็นผู้ออก กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”  

ประธาน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี ้โดยได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการออกจากต าแหน่งกรรมการ ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ มีกรรมการรวม 9 คน โดยในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 3 คน ดงันี ้

  1.  นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์           กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2.  ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  3.  นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ   กรรมการ 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อรับการ
คดัเลอืกและเสนอรายช่ือตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 ถึง 30 ธนัวาคม 2560 
ผา่นช่องทางการสือ่สารของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่เมื่อพ้นก าหนดเวลาดงักลา่ว
ข้างต้นแล้วปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัทฯ  

ประธานได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ด าเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวตัิการท างานท่ีดี รวมทัง้พิจารณา
คณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระให้มีความสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ  ตลอดจนเพื่อให้เกิด
ความตอ่เนื่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ด าเนินการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
วิธีการสรรหากรรมการ ดงันี ้ 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 
คน ซึง่ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 

 คณุสมบตัิของกรรมการ 
o คณุสมบตัิทัว่ไป คณุสมบตัเิฉพาะ 
o คณุสมบตัิกรรมการอิสระ (ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระ) 

 การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการท่ีผา่นมา 
ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการบริษัทนัน้ มีความหลากหลายในด้านต่างๆ  เช่น อายุ เพศ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ในด้าน
เทคโนโลยี วิศวกรรม พลังงาน การเงิน การบัญชี รวมทัง้การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ และสงัคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความ
เหมาะสมกบัการบริหารธุรกิจของบริษัทให้ประสบความส าเร็จ  

โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)ได้พิจารณาแล้ว    
เห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ทา่น ดงักลา่ว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคณุสมบตัิเหมาะสม โดยได้ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ซึ่งประวตัิย่อ และข้อมูล         
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ทีเ่ก่ียวข้องของกรรมการรวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวตัิย่อของกรรมการที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 

 จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1.  เลือกตัง้ นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์  ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์  มีคณุสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการ
อิสระเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่ที่ผ่านมาในหนงัสือเชิญ
ประชมุ (ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3) 

จึงขอเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัที่ 2 เมษายน 2561  ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2564 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอื่นใด 

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตัง้นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตัง้นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2564 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,779,700,477 99.9948 
2. ไมเ่ห็นด้วย 144,424 0.0051 
3. งดออกเสยีง 28,999 - 
4. บตัรเสยี                                                   172 - 

 

2. เลือกตัง้ ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ        
สรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ มีคุณสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิ
หน้าที่ในต าแหนง่กรรมการอิสระเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่ที่
ผา่นมาในหนงัสอืเชิญประชมุ (ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3) 

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัที่ 2 เมษายน 2561  ถึงวนัประชุมสามญั         
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 



17 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามเร่ืองอื่นใด 
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติเลือกตัง้ ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเลอืกตัง้ ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,779,718,731 99.9946 
2. ไมเ่ห็นด้วย 147,424 0.0053 
3. งดออกเสยีง 7,745 - 
4. บตัรเสยี                                                   172 - 

 

3. เลอืกตัง้ นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ซึง่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเมธี เอือ้อภิญญกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการเป็นอย่างดี          
มาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีผา่นมาในหนงัสอืเชิญประชมุ (ตามสิง่ที่สง่มา
ด้วยล าดบัท่ี 3) 

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้  นายเมธี เอือ้อภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 2 เมษายน 2561  ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามเร่ืองอื่นใด 
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้ นายเมธี เอือ้อภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่มีผู้ เข้าร่วมประชมุให้ข้อเสนอแนะดงันี ้
1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะตอ่กรรมการบริษัทเร่ืองการอบรมการบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเลอืกตัง้ นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระเป็นกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,779,720,031 99.9948 

2. ไมเ่ห็นด้วย 144,424   0.0051 

3. งดออกเสยีง 9,445 - 
4. บตัรเสยี                                                   172 - 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัท
จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท” และข้อบงัคบับริษัทฯ  ข้อ 30 วรรค
แรก ก าหนดวา่ “กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทน ซึง่อาจมีลกัษณะอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอย่างหรือทัง้หมดรวมกนัก็ได้ อาทิ
เช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจ าเป็นรายเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ โบนสั สวสัดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัท หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ทัง้นี ้ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาก าหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือ
วางเป็นหลกัเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้” 

ประธานได้มอบหมายให้ศาตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอือ้อาภรณ์ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ เสนอ
รายละเอียดในวาระนี ้

ดร. บัณฑิต เอือ้อาภรณ์ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจาก
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้ว จึงมีความเห็นว่าที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาก าหนดบ าเหน็จกรรมการในปี 2560 และคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 10 ล้านบาท โดยพิจารณาจากภาพรวมและการด าเนินงานตามแผน 
โดยรายละเอียดบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยูใ่นหมวด “คา่ตอบแทน” ของรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้กบั
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2) บ าเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสงูกว่า
กรรมการร้อยละ 30 ทัง้นี ้กรรมการบริษัทจ านวน 6 ทา่น ที่มาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แสดงเจตจ านงในการไม่ขอรับบ าเหน็จ
กรรมการ เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 6,451,613 บาท ดงันัน้ บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 ที่จะจ่ายจริง จึงจ่ายเป็นเงิน
รวม 3,548,387 บาท 

2. การจัดสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) โดยที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 
2561 ได้มีมติอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BPP-ESOP ให้กบักรรมการบริษัท 1 ทา่น คือ 
นายสธีุ สขุเรือน จ านวน 300,000 หุ้น 

3. ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจประเภทตา่งๆ แล้ว จึงเสนอให้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับคณะกรรมการทกุ
คณะเพิ่มขึน้จากปี 2560 ในอตัราร้อยละ 11.11 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
3.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดงันี ้

3.1.1 คา่ตอบแทนประจ าเดือน ให้จ่ายทกุเดือน โดยจ่ายให้ประธานฯ 52,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 
 40,000 บาท/เดือน 

3.1.2 เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุมโดยจ่ายประธานฯ 26,000 
บาท/ครัง้ และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารคนละ 20,000 บาท/ครัง้ 

3.2 เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมือ่มาเข้าร่วมประชมุ 
 โดยจ่ายประธานฯ 31,200 บาท/ครัง้ และกรรมการอื่นคนละ 24,000 บาท/ครัง้ 
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3.3 เบีย้ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นรายครัง้
เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชมุ โดยจ่ายประธานฯ 26,000 บาท/ครัง้ และกรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/ครัง้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากบ าเหน็จและคา่ตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น  

ประธานแจ้งวา่ กรรมการบริษัทซึง่ถือหุ้นนบัรวมกนัได้ทัง้หมดจ านวน 3,843,390 หุ้น ถือวา่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีในการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ จึงไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาอนมุตัิบ าเหน็จกรรมการและเบีย้ประชุมกรรมการ จ านวนหุ้น
ทีไ่มม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีจ้ึงมีจ านวน 3,843,390 เสยีง 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายสริุยา สรรพอาษา ผู้ ถือหุ้น แสดงความขอบคณุกรรมการ 6 ทา่นท่ีแสดงเจตนาไมรั่บบ าเหน็จและ  
(1) สอบถาม เมื่อมีการอนมุตัิเงินบ าเหน็จของกรรมการปี 2560 แล้ว จะจ่ายบ าเหน็จให้แก่คณะกรรมการเมื่อไร 
 ประธานชีแ้จงดงันี ้วนัจ่ายบ าเหน็จกรรมการคือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 

(2) สอบถาม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นอย่างไร และการลดลงของค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการในปี 2558 เนื่องจากสาเหตใุด 

 ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงดงันี ้ในปี 2558 ที่มีการลดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ เป็นช่วงที่บริษัทฯ  
น าหุ้นเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ลดค่าตอบแทนกรรมการลง 
เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทนุและควบคมุงบประมาณประจ าปีโดยไมม่หีลกัเกณฑ์ใดๆ ซึง่ได้ลดลงร้อยละ 11.11และในปี
ที่ผา่นมาผลการด าเนินงานก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ ภาระงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทีเ่พิ่มมากขึน้ 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจึงมีความเห็นให้ปรับค่าตอบแทนของกรรมการเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 11.11 
เทา่กบัปี 2558 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้สอบถามเร่ืองอื่นใดอีก ประธานจึง
เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนที่เป็นบ าเหน็จกรรมการปี 2560 และเบีย้ประชมุกรรมการส าหรับปี 2561 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้

 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,765,507,260 99.6209 

2. ไมเ่ห็นด้วย 10,496,272   0.3781 

3. งดออกเสยีง 27,150 0.0009 
4. บตัรเสยี                                                       0 - 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประธาน ขอให้นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที ่กจ. 39/2548 ระบวุา่ “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี 
หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชี
ติดต่อกัน  บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกับผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้  และจะแต่งตัง้
หมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชี นบัแต่วนัที่ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่ว
พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่” ซึ่งปัจจุบนั ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) ได้ปฏิบตัิหน้าที่
มาแล้วเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกผู้สอบบญัชีโดยประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี และ
ปัจจยัอื่น ๆ เช่น การให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ ความเป็นอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) มีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบญัชีได้เข้า
ร่วมประชมุและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ PwC มีประสบการณ์ด้านการสอบบญัชี
และมีเครือขา่ยสนบัสนนุครอบคลมุในหลายประเทศเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมทัง้ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ 
บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของ
รายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามรายช่ือดงันี ้

1. นางสาวอมรรัตน์    เพิ่มพนูวฒันาสขุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4599 และหรือ 
2. นายพงทวี          รัตนะโกเศศ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7795 และหรือ 
3. นายวิเชียร           ก่ิงมนตรี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3977  

นอกจากนี ้ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีเฉพาะบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 1,653,750 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 78,750 
บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 ตามการเพิ่มขึน้ของอตัราเงินเฟ้อ ทัง้นีค้่าสอบบญัชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ระหว่างการให้บริการแก่
บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น คา่เดินทางภายในประเทศ  คา่โทรศพัท์ คา่ไปรษณีย์ คา่อากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
ซึง่คา่ใช้จ่ายดงักลา่วต้องไมเ่กินร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี   

รวมทัง้ขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่สอบบญัชีประจ าปี และรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ 16,580,058 บาท ซึง่สงูกวา่คา่สอบบญัชีในปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 648,988 บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่มีผู้ เข้าร่วมประชมุให้ข้อเสนอแนะดงันี ้
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1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะวิธีในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบบญัชีโดยใช้           
ผู้ตรวจสอบบญัชีหนึง่คณะตรวจสอบบริษัทยอ่ยในทกุประเทศ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้สอบถามเพิ่มเติมเร่ืองอื่นใดอีก 

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี เพื่อสอบบญัชีของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,779,858,895 99.9997 

2. ไมเ่ห็นด้วย 5,569   0.0002 

3. งดออกเสยีง 9,608 - 
4. บตัรเสยี                                                       0 - 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 

ประธานมอบหมายให้นางบปุผชาติ มีเจริญ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้โดยนางบปุผชาติ มีเจริญ 
ชีแ้จงว่า ตามที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบบัที่ 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ลงวนัที่ 27 
มิถนุายน 2557) ได้ประกาศให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถกระท าได้และมีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมาย และต่อมากรม
พฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ได้ออกค าชีแ้จง เมื่อวนัที่ 23 กันยายน 2559 โดยก าหนดให้กรณีบริษัทมหาชนที่มีความ
ประสงค์จะประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์จะต้องมีการก าหนดเร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทมหาชน
จ ากดัด้วย  

ดงันัน้ เพื่อให้เกิดความคลอ่งตวัในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้แก้ไขข้อบงัคบับริษัทที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ข้อ 24 
ข้อ 25 และ ข้อ 29 เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศ คสช. โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

ข้อ 24. ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ
ปรึกษากิจการได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 
ในกรณีที่มีการประชมุคณะกรรมการผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ การด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และมาตรฐานการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องประกาศ 
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การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้
เสยีในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียง
หนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 25. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านัน้     
ก็ได้ ทัง้นี ้การสง่หนงัสอืนดัประชมุรวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุจะสง่ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานแห่งใหญ่หรือส านกังาน
สาขา จงัหวดัใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนด หรือ
ประธานกรรมการจะก าหนดให้จดัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

ประธานเชิญให้ผู้ ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่างๆ ในการพิจารณาอนุมตัิวาระนี ้ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วม
ประชมุสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นอื่นใด 

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 24 ข้อ 25 และ ข้อ 29 

มติที่ประชุม  
ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 24 ข้อ 25 และ ข้อ 29 ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันี ้
 
มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,777,875,608 99.9281 
2. ไมเ่ห็นด้วย 3,842    0.0001 
3. งดออกเสยีง 1,994,622 0.0717 
4. บตัรเสยี 0 - 

 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานแจ้งวา่ วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยั หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จง ข้อซกัถาม

หรือข้อสงสยัต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิและจะไม่มี การลงมติใดๆ 
ในวาระนี ้

ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา ผู้ ถือหุ้น  
(1) สอบถาม อปุกรณ์ในการผลติกระแสไฟฟ้าของบริษัทฯ มีความแตกตา่งกบัของบริษัทผลติไฟฟ้าอื่นๆ อยา่งไร 
 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงดงันี ้บริษัทฯ เน้นการลงทนุในโรงไฟฟ้า conventional เช่น โรงไฟฟ้า 

BLCP และโรงไฟฟ้าหงสา ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ แตปั่จจบุนัก็มีการเปิดกว้างมากขึน้ในการเข้าลงทนุใน
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โรงไฟฟ้า renewable energy อีกประมาณกว่าร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศ
จีน โดยพิจาณาจากผลตอบแทนที่ได้ รับในแต่ละที่  ส่วนที่แตกต่างกันคือผู้ บริหารและทีมงานของบริษัทฯ                   
มีประสบการณ์ด้านโรงไฟฟ้ากว่า 20 ปี และมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดี นอกจากนัน้ยังมีจุดแข็งที่สามารถลงทุนใน
ตา่งประเทศได้โดยเน้นการใช้หลกัธรรมมาภิบาลในการบริหารธุรกิจ 

(2) สอบถาม จากการที่ประเทศพม่ามีความขาดแคลนไฟฟ้าเป็นอย่างมาก บริษัทฯ มีแนวโน้มในการเปิดตลาดใน
ประเทศพมา่หรือไมอ่ยา่งไร  

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงดงันี ้ขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัไม่มีโครงการลงทนุในประเทศพม่า อย่างไร    
ก็ตาม บริษัทฯ มีทีมงานที่ศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโดยจะพิจารณาอย่างรอบคอบและลงทุนด้วย
ผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีการบริหารความเสีย่งอยา่งรอบคอบ  

2. นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น สอบถามกรณีการปิดซอ่มบ ารุงโรงไฟฟ้า BLCP ในไตรมาส 4 ปี 2561 นัน้ จะกระทบ
กบัรายได้ของบริษัทฯ หรือไม ่เนื่องจากเป็นรายได้หลกัของบริษัทฯ และอยากทราบวา่รายได้ของโรงไฟฟ้าหงสาในปี 2561 
จะเพิ่มขึน้หรือไม ่หรือมีรายได้จากทางอื่นอีกหรือไม่ 
 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงดงันี  ้ในปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าหงสาด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเต็ม

ก าลงัการผลติท าให้ประสทิธิภาพในการผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 81 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีความตัง้ใจให้ประสทิธิภาพ
ในการผลิตไม่ต ่ากว่าปี 2560 และในส่วนของโรงไฟฟ้า BLCP ได้ด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเต็มที่ โดย
บริษัทฯ คาดว่ารายได้จะไม่ต่างจากปี  2560 ส่วนรายได้เพิ่มเติมคาดว่าจะมาจากโรงไฟฟ้าหลวนหนาน 
(Luannan) ที่ก าลงัขยายก าลงัการผลิตในปลายไตรมาสที่ 2 ต้นไตรมาสที่ 3 ของปีนี ้รวมถึงโรงไฟฟ้าในประเทศ
ญ่ีปุ่ นท่ีจะแล้วเสร็จและเปิดด าเนินการผลติกระแสไฟฟ้าได้ในปี 2561 

3. นายเชาว์  บณุยะมาน ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

(1) สอบถาม สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้า BLCP เป็นแบบคงที่สม ่าเสมอหรือลดลงในช่วงท้ายของสัญญาและ              
หากลดลงจะลดลงมากน้อยเพียงใด 

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงดงันี ้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้า BLCP มีลกัษณะ Front-Load 
คือราคารับซือ้ไฟฟ้าจะลดลงจากช่วงแรกเมื่อผ่านมาคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาในสญัญา หากเปรียบเทียบในปี 2559 
และปี 2560 จะลดลงเฉพาะคา่ความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) ประมาณร้อยละ 4 แตถ้่าพิจารณาทัง้ 
AP และคา่ไฟฟ้าสว่นผนัแปร (Energy Payment : EP) คาดวา่จะลดลงประมาณร้อยละ 2 

(2) สอบถาม บริษัทฯ ได้ควบคมุเพดานของอตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E) หรือไมอ่ยา่งไร? 
 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงดงันี ้บริษัทฯ ตัง้เป้าไว้ให้ไมเ่กิน 1:1 ซึง่ขณะนีอ้ยูท่ี่ 0.1 

(3) สอบถาม โรงไฟฟ้าในประเทศจีนอยู่ใกล้กบัเหมืองของ บมจ. บ้านป ูหรือไม่ และหากบริษัทฯ เปิดโรงไฟฟ้าใกล้กบั
เหมืองของ บมจ. บ้านป ูจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสยีอยา่งไร 

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงดงันี ้โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ในประเทศจีนมีทัง้ที่อยู่ใกล้และไกลจาก
เหมืองของ บมจ. บ้านป ูโดยในสว่นที่อยู่ใกล้ ได้แก่โรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง (Shanxi Lu Guang) ซึ่งอยู่ใกล้กบัเหมือง
ถ่านหินเกาเหอ  แตอ่ยา่งไรก็ตามการซือ้ขายถ่านหินต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ราคาตลาด 

4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทฯ ลงทนุในประเทศมาเลเซีย 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานกลา่วขอบคณุ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการจะน าไปพิจารณาตอ่ไป 

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนั
ประชุมนี ้และจะจัดใสไ่ว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpupower.com หากผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนยัส าคญั 
โปรดแจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบ ที่ E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th. ภายใน 30 วนั หลงัจาการเผยแพร่รายงานการ
ประชมุนี ้

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก ประธานจึงกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 16.36 น.                  

 

                                           ลงช่ือ                    _  __  ประธานที่ประชมุ 
                                       (รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร) 
               ประธานกรรมการบริษัท 
 

                                     ลงช่ือ   ____________ ______________ 
          (นางบปุผชาติ        มีเจริญ) 

             เลขานกุารบริษัท 
           บนัทกึการประชมุ 
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